



ข่าว สกอ.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักอำนวยการ

ไทยรัฐ

Circulation: 1,000,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21953

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 6.37, **Ad Value:** 10,192, **PRValue** : 30,576

คอลัมน์: โทรโข่ง ขยายข่าว: ยูนิเน็ตใช้ได้ปกติ



● **ยูนิเน็ตใช้ได้ปกติ:** ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่าสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ยูนิเน็ต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานตนว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบบเครือข่ายยูนิเน็ตของ สกอ.ถูกโจมตี หรือแฮ็กเกอร์ ทำให้มีปัญหาขัดข้องบางส่วนและทำให้ บริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยคณาจารย์ไม่สามารถสืบค้นได้ จึงเร่งตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่ม ทั้งประสานเช็ก Network กับต่างประเทศ จนขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว.



'อุเทนฯ'จับมือ'ปทุมวัน'สืบสาน'ร.9' ยกขบวนทำดี-ลบภาพนักเลงหัวไม้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมูลนิธิเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีภายใต้แนวคิด "ปทุมวัน อุเทนถวายร่วมใจ สืบสานปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9" โดยกลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ร่วมกันถางหญ้า ทำทางเดินให้เข้าออกได้สะดวก และทำความสะอาดทั้งบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมฯ และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน

ว่าที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์ อารัม นายกองดีการ นักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า จากสองวันที่ได้อยู่ด้วยกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้เรียนรู้กันและกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน สร้างความกลมเกลียว เราสองสถาบันอยากลบภาพนักเลงหัวไม้ ชกต่อยตีกัน เราอยากหาทางออกร่วมกัน ส่วนตัวมองว่าทั้งสองสถาบันต้องพูดคุยกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาสู่การหยุดใช้ความรุนแรง

สร้างค่านิยมใหม่ในรุ่นของพวกเขาที่จะส่งต่อสิ่งดีงามสร้างสรรค์ให้กับรุ่นต่อไป

ด้าน นายวรวิทย์ ผุดพ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า ทั้งสองสถาบันเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อกันต่อไป คือจะทำให้ทั้งสองสถาบันญาติติดกันในเวลาสั้นๆ คงไม่ใช่แต่การมาทำกิจกรรมอาสาในวันนี้ เรายอมข้ามเรื่องสถาบัน เพราะสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม พิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำกิจกรรมดีร่วมกันได้

"วันนี้เป็นก้าวแรก เป็นแสงสว่างที่จะนำพาเราออกจากวังวนปัญหา และควรมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้เรื่อยๆ แม้แรกๆ จะตึงๆ กัน ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก แต่สุดท้ายเราได้เรียนรู้กันมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ในสถาบันได้ เชื่อว่าการพูดคุยกัน พบปะกัน ทำให้ปัญหาลดลงได้ ขอให้เปิดใจมองพวกเราใหม่ว่าเราสามารถทำสิ่งดีๆ ให้สังคมได้ อาจจะไปบ้าง แต่อยากขอโอกาสจากสังคม" นายวรวิทย์กล่าว